

Màu đỏ là màu anh trót... chê

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 13:36

Tôi biết nhiều người không thích màu đỏ, đã nghe không thích mà còn dè dặt người nà, họ thấy màu đỏ là máu sôi lên,

người chúng là đã có người lên tiếng thề c m c, là cái cà vạt của dân biểu u M g c Việt Cao Quang Ánh mang họ tháng 1 năm 2010 khi đi thăm Việt Nam, vì sao lại màu đỏ mà không là màu nào khác!



Phản tôi thì thì niên thì u đã không thích màu đỏ rồi, bạn thì nghĩ thích làm sao để ví như khi bạn có một người yêu, một ngày nào đó, sang ngang, để lại những vụn thì than thì:

*“Rồi một ngày kia tôi phải yêu
Cố chấp tôi nà lúc đi theo
Nhưng cô áo đỏ sang nhà khác
Gió thổi làm sao gió lại nh nh u.” (TTKh)*

Và từ đó tôi bắt đầu thì u thì n c m v i nh ng thì u n m c áo màu đỏ! Thêm một lý do nà tôi không thích màu đỏ vì đó là màu của pháo: “rồi một ngày kia pháo như m đỏ ng!”, pháo vu quy của cô hàng xóm, pháo của những người thì u n không quen biết nh ng ngày vui của họ để lại

Màu đỏ là màu anh trót... chề

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 13:36

chút băng khuôn trong lòng chàng trai mới lớn. Và nếu màu hoa pháng ߝ sân tráng kia có đỏ thì nó cũng báo hiệu mùa chia ly, chia ly rồi thì bao giờ có sum họp toàn vẹn trên đời.

“Lên lên, trong những năm lá cờ Việt Minh bắt đầu hiện diện đã thấy bao nhiêu là máu hải hùng. Có mới đêm nghe tiếng chó sủa ran trong xóm, sáng ra thấy nào cũng thấy có xác nằm đáng, chết đâu hay đâm tháng ruát, rồi khúc ‘tiếng quân ca’ mới lên: ‘Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước!’ Ai đó đã nói rằng: Chá đá Cáng Sán là sát máu” thì đâu có gì là ngẫu nhiên. Ngay từ Tàu trước đã thích màu đỏ, từ Lê Lợi, Đinh Miáu những ngày khởi đầu cũng thấy mới màu đỏ. Mao Trạch Đông phát triển cờ đỏ, gần mười lăm năm trước khi chính, thôn tính xong toàn bộ nước Tàu năm 1949, quác kỳ với ngôi sao lớn và bốn ngôi sao nhỏ nằm chung quanh. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng tình nguyện nhuộm mới đất nước, có lá cờ đỏ máu máu với mới ngôi sao vàng năm cánh, tiếng gọi cho “sá-náng-cáng-tháng-bánh”. Từ cách mạng đầu năm 53-56, khi nghĩa Quân lực 1956 từ miền Bắc, thậm chí sát Mậu Thân từ Huế năm 1968, đến với toàn bộ dân chúng miền Nam sau 30 tháng 4-1975 đều nhuộm mới máu mới cờ a “sá-náng-cáng-tháng-bánh” nhuộm nước nguyán cờ a Văn Cao lấy máu in lên cờ.

Cáng Sán rất thích màu đỏ nên có Quân Tráng Đá, Hồng Quân, Hồng Kỳ rồi hai Lê Lợi Liám Đá (!), Cao Lãnh Đá, sá đá (giáy chá quyán nhà đát), nước đá (nước hùng CS)... Vào cuối thập niên 1860, Việt Nam có giới Cá Vàng (Hoàng Sùng Anh), giới Cá Đen (Láu Vĩnh Phúc), giới Cá Tráng (Bàn Văn Nhá, Lê Văn Văn Lợi) với quyán nghiáu ở vùng Việt Bắc, thời nay sự gia Vũ Ngá Chiêu gọi thêm tên giới Cá Đá (Há Chí Minh). Tháng 4 năm 1975, Cáng Sán nhuộm mới đất nước bắt đầu với tuái thơ với cái khăn quàng đỏ mang trên cổ, biểu tượng và đảng phục cờ a đỏ viền đỏ ở Thiáu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bốn sao cờ a Đá ở Thiáu Niên Toàn liên bang mang tên Lenin, bắt buộc những đáa trẻ vào đời luôn phải đeo khăn quàng đỏ khi còn học trung học (cáp 1 và cáp 2.)

Ba góc cờ a chiác khăn quàng đỏ hình tam giác biểu tượng cờ a sự liên kết giữa 3 thế hệ trong gia đình và 3 tổ chức nòng cốt cờ a chủ nghĩa xã hội: thế hệ cha - thế hệ anh - thế hệ em trẻ áng áng với 3 tổ chức Đáng Cáng Sán - Đoàn Thanh Niên Cáng Sán - Đá ở Thiáu Niên Tiền Phong.

Màu đỏ cờ a máu chính là màu cờ a chiác khăn choàng đỏ u bò “capote de brega” mà chàng “metador” mới khi phát lên, con bò mới ngáng phải say máu, đâm đôi sáng nhọn hoát đá hác vào. Chàng đỏ u bò uán mình tránh né và vùng chiác khăn màu đỏ sang mới háng khác khián chú bò hung hán phải xoay mình, hác đáu theo những lần kêu tiếng, cho đến lúc mới nháng anh hùng chiến thắng xuyên những mũi tên vào đáu con vật. Màu đỏ thôi thúc sự giát chác và bạo tàn.

Màu đỏ là màu anh trót... chê

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 13:36

Đôi miên Nam trác tháng 4 năm 1975, hình nhá màu đỏ không đác tôn tráng, ngái ta cũng biát trong chuyán hác hành hay thi đua, thi đáu, “cám đèn đá” có nghĩ là vá háng chát, và tay đua xe đáp luôn luôn đác vinh đá mác áo vàng lúc vá đán đích. Quan tài ngái chát sán màu đỏ chá không phái màu đen nhá Tây pháng. Mát khác, nháng ông bán già chác cũng còn nhá có mát thái mà ngành hián binh đái nón kát màu đỏ nên nhân gian mái có thành ngữ “hián binh gác cáa!”

Màu đỏ quá thát là mát màu đáng ghét, nhát là khi đá giáa lái có mát ngôi sao vàng. Lá cá này đi đán đâu gieo máu và láa đán đó, khi náng ngái i miên Nam phái kinh hoàng, vát ráng lái bián ra đi. Đán táng khó cháu đó đã khi ná cho chá mát tiám sang bằng video, Trán Tráng trá thành đái táng cáa sá phán ná trong cáng đáng ngái i Viát tá ná tái Little Saigon Đá miên Nam California vào đáu năm 1999, khi y treo hình cá đá sao vàng cáa Cáng Sán và hình Há Chí Minh trong tiám cho thuê video cáa y trên đáng Bolsa và đã lên tiáng thách thác sá can thiáp cáa cáng đáng ngái i Viát. Bián cá xuáng đáng và tranh đáu trong 55 ngày đêm vái sá tham đá cáa hàng chác nghìn ngái i Viát tá ná Cáng Sán là mát thái đá đát khoát vái lá cá đá này. Tá lâu, khó mà tháy mát ngán cá đá nào đác treo tái các đát nác tá do, ngoài phá hay ngay cá trong sân tráng đái hác, nái có ngái i Viát di cá sinh sáng, ngoái trá nháng cá sá cáa nháng tòa “đái sá không dân” đang bá nguyán ráa.

Hình ánh mát lá cá đá trên màn ánh, trên mát trang báo, trên mát bác tranh, trên mát chiác T Shirt nào cũng có thá gây phán ná cho quán chúng nháy cám. Nhiáu khi cá mát hình ánh trang trí đái chân cáu xa lá nhá Dallas, hay trên sái dây nát cáa mát ca sĩ cũng kéo theo mát đám đông phán đái. Ká bàn quan cho đó là quá đáng, ngái đáa pháng lái càng láng, nháng quá thát phái hiáu ráng đó là mát đái u gái ngái ta váa khinh ghét, váa hái hùng.

Dù không nói ra và cũng cháng có ai minh đánh, ngái ta xem màu vàng hián nay nhá biáu táng cho quác gia và tá do, màu đỏ là sá đái nghách. Cho nên khi ngái đáo đián mô tá mát con chim bá câu rái hát “lúa đá” trên cánh đáng, thì ngái ta phái hiáu ngay đáng ý cáa nháng thá cá phim này muán nói gì!

Quá thát là tôi ghét màu đỏ tá trong gan ruát, ngoái trá màu đỏ cáa cái bao “lì xì” ngày Tát, và cũng tá đó hiáu ra ráng nhiáu ngái i quên nái sá xáa kia, đã bát đáu khoái màu đỏ vì hángái tháy mùi tián.